

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
NHIỆM KỲ 2021-2026**

---*---

Họ tên: **Nguyễn Thành Tâm**

Ngày sinh: 20/11/1974

Địa chỉ cư trú: 9 đường Phạm Công Khiêm, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Hiện đang công tác tại Tỉnh ủy Tây Ninh, chức vụ Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa: cô, bác, anh chị cử tri!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Tỉnh ta đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ; lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, đảm bảo các nhu cầu cơ bản, đồng thời phát triển mạnh các dịch vụ xã hội hóa đáp ứng nhu cầu chất lượng cao của nhân dân; đã cơ bản xóa hộ nghèo chuẩn Trung ương; có trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II, 2 huyện được công nhận là thị xã; bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Có được thành quả đó là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của từng người dân, doanh nghiệp và sự đồng lòng, ủng hộ của cử tri tỉnh nhà. Là một đại biểu dân cử, trong suốt thời gian hoạt động của mình, tôi đã nhận được những ý kiến đóng góp rất đáng trân trọng, thể hiện đầy đủ trách nhiệm, nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với đại biểu và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; từ đó, giúp tôi có được những cơ sở thực tiễn sâu sắc, sống động để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương, cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của tỉnh trên mọi mặt trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa quý vị cử tri!

Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi tiếp tục được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 14. Tôi nhận thức rằng, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà nói chung và cử tri nơi ứng cử nói riêng. Với hiểu biết và kinh nghiệm của mình, tôi xây dựng và báo cáo với quý vị cử tri chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND với mục tiêu vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh gồm 3 điểm chính:

Một là, nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thì cần tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp an tâm đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho xã hội. Nếu là đại biểu, tôi sẽ tích cực tham gia thực hiện chức năng ban hành Nghị quyết của HĐND để cụ thể hóa các quy định pháp luật, ban hành các chính sách đặc thù của địa phương, đảm bảo tính kịp thời, khoa học, công khai, minh bạch, khả thi; chú trọng các Nghị quyết liên quan đến điều kiện, thủ tục, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khai thông các nguồn lực cho phát triển, nhất là tập trung triển khai các đột phá chiến lược, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ đề xuất HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐND trong thực tế gắn với việc thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm đưa chủ trương, định hướng, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, đem lại kết quả cụ thể.

Hai là, quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao mức sống của người dân. Tôi sẽ tích cực đề xuất HĐND rà soát, hoàn thiện các quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề nhằm tăng cường năng lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảng viên của hệ thống trường công để đáp ứng được yêu cầu mở rộng giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và dạy nghề; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển giáo dục đại học, dạy nghề trình độ cao đáp ứng tốt hơn nhu cầu đẩy mạnh phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. HĐND phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững tại địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng đô thị ở thành phố Tây Ninh, các huyện, thị xã đảm bảo mục tiêu đề ra; từ đó, góp phần nâng cao mức sống, mức hưởng thụ và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ba là, thực hiện nghiêm túc vai trò đại diện cử tri địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử trở thành đại biểu, thì tôi sẽ trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương. Để thực hiện tốt trọng trách mình tôi xin hứa sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đầy đủ, thông qua đó để kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, lấy đó làm nguồn tư liệu thực tiễn quý báu để tham gia xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động của HĐND; đồng thời cũng sẽ chuyển tải, giám sát việc giải quyết và trả lời đầy đủ các kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến cơ quan, chính quyền địa phương.

Kính thưa cô, bác, anh, chị cử tri!

Tôi vừa trình bày 3 vấn đề trọng tâm trong Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý vị cử tri và rất mong được sự tín nhiệm, bầu cử của toàn thể cử tri để tôi có điều kiện tốt hơn thực hiện những điều tâm huyết của mình, cùng với nhân dân và toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà hiện thực khát vọng đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị cử tri đã quan tâm, chia sẻ với Chương trình hành động của tôi; cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tạo điều kiện để tôi được gặp gỡ, trình bày Chương trình hành động trước cử tri.

Chúc toàn thể quý vị cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng kính chào!

Tây Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2021
Người viết



Nguyễn Thành Tâm